

Mường Tè, ngày tháng 11 năm 2023

THƯ NGỎ

**Về việc Kêu gọi xã hội hoá nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ các mạnh thường quân;
các Công ty, DN, HTX, Nhà đầu tư cho Tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao
& Du lịch năm 2023 và Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường Tè**

Kính gửi:

Được sự nhất trí của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Từ ngày 07 đến 10/12/2023, Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức các ngày Lễ huyện Mường Tè, tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm 2023 và dự kiến từ ngày 20 đến 22/01/2024 sẽ Tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường Tè (25/01/1954-25/01/2024). Trong khuôn khổ các sự kiện chính trị nêu trên, huyện Mường Tè có tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mít tinh chào mừng, diễu hành đường phố kết hợp giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Huyện (Sâm Lai Châu, các sản phẩm OCOP, dược liệu...); Hội chợ thương mại; ẩm thực đường phố (500 mâm cỗ, với các món ăn truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện), chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm trung và nhiều hoạt động khác..., nhằm giới thiệu, quảng bá về các nét văn hoá truyền thống đặc sắc, các sản phẩm đặc trưng của Nhân dân các dân tộc và giới thiệu về phát triển du lịch tại địa phương; ôn lại truyền thống lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đạt được. Tham dự chương trình có sự tham gia của nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế đến từ nước Cộng hòa DCND Lào và Trung Quốc.

Tuy nhiên, do mặt bằng chung về dân sinh và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là nguồn ngân sách tự chủ của Huyện; trong khi nguồn thu, cân đối Ngân sách địa phương hằng năm rất thấp, chủ yếu do TW và Tỉnh hỗ trợ. Để góp phần vào thành công, sự trang trọng, làm tăng thêm vẻ đẹp của huyện Mường Tè trong thời gian tổ chức các sự kiện chính trị tại Huyện đối với các đoàn Đại biểu trong và ngoài tỉnh; các huyện, thành phố bạn, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế (Lào, Trung Quốc...); các đoàn khách đến tham quan, tham gia các hoạt động; thu hút khách du lịch đến với Huyện góp phần vào sự thành công chung của các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm 2023 và Chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (25/01/1954-25/01/2024). Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức các ngày Lễ huyện Mường Tè trân trọng kêu gọi, kính mời các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài Tỉnh, bằng lòng hảo tâm, tham gia Xã hội hoá, hỗ trợ nguồn kinh phí, chung tay cùng huyện Mường Tè để tổ chức các sự kiện chính trị của Huyện. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của quý vị, quý cơ quan, đơn vị...

Thời gian nhận ủng hộ: **Từ ngày 22/11/2023 - 08/12/2023.**

Mọi sự đóng góp, tài trợ ủng hộ của quý vị; quý cơ quan, đơn vị... xin liên hệ với Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường Tè, **SĐT: 02133 881 112 - 0367 888 366./.**

Trân trọng cảm ơn!